

เปลี่ยนทุกมุมมอง เติมเต็มทัศนียภาพ ด้วยซีรี่

ALUTEC จาก เฮเฟล่



เปลี่ยนทุกมุมมอง เติมเต็มทัศนียภาพ

ด้วยซีรี่ ALUTEC จาก เฮเฟล่

“เฮเฟล่” นำเสนอ Idea for living เตรียมเปลี่ยนมุมมองทุกสายตาให้ไกล เปิดโลกทัศน์กว้างขึ้น สัมผัสบรรยากาศสุดผ่อนคลาย เติมเต็มทัศนียภาพที่งดงามให้บ้านคุณ ด้วย ALUTEC ระบบประตูและหน้าต่างอะลูมิเนียม คุณภาพมาตรฐานเยอรมนี ด้วยบานกระจกใสดีไซน์เฉพาะตัวจากเฮเฟล่ จะช่วยเติมเต็มความกว้างขวางให้ทุกห้องปลอดโปร่งขึ้น พร้อมนวัตกรรมพิเศษที่ถูกออกแบบมาให้เปิด-ปิดง่าย ทำให้มุมมองไม่เกิดรอยขีดข่วนและไร้ซึ่งเสียงรบกวน เสริมด้วยฟังก์ชันใช้งานถึง 5 รูปแบบ ให้คุณเลือกใช้งานได้หลากหลายสไตล์ ลงตัวทุกองศา

ALUTEC 100 ระบบบานเลื่อนกระจกเปลือย ที่เปิดกว้างพื้นที่ห้องของคุณ เพื่อรับทัศนียภาพใหม่อย่างเต็มที่ ด้วยกระจกใสนิรภัยขนาด 10 มม. ที่ผสมผสานทั้งความแข็งแรงและความโปร่งสบาย ทำให้มองเห็นทิวทัศน์โดยรอบได้อย่างชัดเจน เสริมด้วยระบบที่ออกแบบมาพิเศษสามารถเปิด-ปิดตามกัน ทำให้ใช้งานง่าย ไม่เกิดเสียงรบกวน

ALUTEC 110 ระบบบานเลื่อนจัดเก็บ กับลูกเล่นของกระจกที่ไร้การยึดต่อ สามารถเลื่อนและพลิกจัดเก็บได้สะดวก รวดเร็ว ทำให้ได้พื้นที่เปิดกว้างจากภายในสู่ภายนอก โดยไม่บดบังทัศนียภาพ ไม่ต้องมีรางล่าง เพื่อความสวยงาม ไม่ต้องกรีดพื้น

ALUTEC 120 ระบบบานเลื่อน ดีไซน์มาเพื่อรองรับการติดตั้งกับกระจกโดยเฉพาะ เลื่อนกระจกไปทางซ้าย-ขวาได้ตามต้องการ เสริมด้วยระบบลูกล้อประสิทธิภาพสูง หมุดกั้วลเรือ่งบานประตูติดขัด เหมาะกับบานภายนอกอาคารที่ต้องการความโปร่ง เรียบโล่ง ปลอดภัย

ALUTEC 130 ระบบบานเพี้ยม ด้วยกระจกแบบพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับบานขนาดใหญ่ รวมถึงแต่ละบานเชื่อมกันเป็นหนึ่งเดียว ทำให้เปิด-ปิดง่าย ประหยัดพื้นที่ด้วยฟังก์ชันการจัดเก็บได้ทั้งด้านในและด้านนอก ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง จึงมีความแข็งแรงทนทาน ตอบรับได้ทุกไลฟ์สไตล์

ALUTEC 140 ระบบบานกระหู่้ง, บานเปิด และหน้าต่างติดตาย นวัตกรรมพิเศษใช้งานกับสิ่งก่อสร้างหลากหลายรูปแบบ มีความเรียบง่ายแต่ทันสมัย เปิดหน้าต่างจากทางด้านล่าง สามารถระบายอากาศได้ดี พร้อมให้คุณเปิดรับอากาศสดใส่ได้ทุกวัน

มาปรับเปลี่ยนมุมมอง เปิดทัศนียภาพใหม่ๆ ให้บ้านคุณได้แล้ววันนี้ ที่เฮเฟล่ทุกสาขาและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-741-7171 หรือ www.hafelethailand.com